



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล.สธ. (ผ.ชอ.) โทร. 0-2241-9014 ภายใน 1264

ที่ มท 0801.2/ว ๓๐๒

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๐

เรื่อง สรุปสาระสำคัญจากการประชุม มท. ครั้งที่ 6/2550 (ประจำเดือนมิถุนายน)

เรียน ร.อ.สธ., ผชช., ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สธ. และท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด

พร้อมนี้ สล. ขอส่งสรุปสาระสำคัญจากการประชุม มท. ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๕๐ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 มท. รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับท้องถิ่นจังหวัด สามารถ Download ข้อมูลได้ที่ www.thailocaladmin.go.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม)

จพง.ปค. 8ว รกท.

ล.สธ.

สรุปสาระสำคัญการประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ 6/2550

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

นายอารีย์ วงศ์อารยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 6/2550 ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหารส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบ และปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญจากการประชุม ดังนี้

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด
1. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	<ul style="list-style-type: none">- ครม. กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ โดยมีเป้าหมายคือใช้การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นสัญลักษณ์ในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี- การจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ มีบางจังหวัดยังไม่ได้รายงานความก้าวหน้าให้ทราบ ขอให้เร่งดำเนินการรายงานให้ มท. ทราบด้วย- การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในส่วนภูมิภาค เช่น โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check dam) , โครงการมอบโฉนดที่ดิน 80 พรรษา 80 พันแปลง,โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และโครงการ “บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา” ฯลฯ ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ ผวจ. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ- ในส่วนกลางขอให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ ในส่วนของ มท. เพื่อติดตามการดำเนินงานดังกล่าวด้วย- รมว.มท.(พล.ต.ท.ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ) ขอให้ สถ. รายงานความก้าวหน้าโครงการ “บ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา” ในการประชุมครั้งต่อไป
2. ยุทธศาสตร์การจัดความยากจน และพัฒนาชนบทตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ของ ศจพ.มท.	<ul style="list-style-type: none">- ขอให้ ผวจ. กำชับ ร.ผวจ.,ปจ. และ นอ. ในพื้นที่ ที่ดูแลเรื่องนี้เอาใจใส่และติดตามการดำเนินการด้วย- สำหรับปี 50 มีเป้าหมายลดครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายใน 30 พ.ย. 50 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
3. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ที่ มีสุขระดับจังหวัด	<ul style="list-style-type: none">- ได้โอนเงินให้จังหวัด พร้อมทั้งแจ้งแนวทางปฏิบัติไปแล้ว- รมช.มท.(นายบัญญัติ จันทน์เสนะ) ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอ ครม. ในการประชุมครั้งต่อไป

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด
<p>4. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2550 และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สำหรับปีงบประมาณปี 2551 ตั้งกรอบวงเงินไว้ 15,000 ล้านบาท ขอให้จังหวัดเตรียมการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ฯ (2) ขอให้สั่งการ อำเภอ แจ้างชุมชนเตรียมโครงการฯ รอไว้ล่วงหน้า - รมช.มท. (พล.ต.ท.ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ) ตั้งข้อสังเกตว่า ควรตั้งงบประมาณดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ เพื่อไว้สำหรับปีต่อไป เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความต่อเนื่อง - ในภาพรวมของ มท. ขณะนี้เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 68.92 (เกินเป้าหมายในไตรมาสที่ 3) - สำหรับงบลงทุนมีบางส่วนราชการยังเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขอให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายโดยเร็ว - ขอให้จังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบบูรณาการจังหวัด (จังหวัดละ 10 ล้านบาท) - การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 51 เป็นงบประมาณแบบขาดดุล ซึ่งคาดว่าจะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม. ในวันอังคารที่ มิ.ย. 50 ขอให้ทุกส่วนราชการเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงรายละเอียดให้ รมว.มท. ทราบด้วย โดยเฉพาะงบประมาณที่ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษ - รมช.มท.(บัญญัติ จันทน์เสนะ) เห็นว่าควรกำหนดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม ครม.
<p>5. การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติต่าง ๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขอให้จังหวัดเตรียมการป้องกันและวางระบบการเตือนภัย โดยเฉพาะกรณีดินโคลนถล่ม - ขอให้ผวจ.และนายอำเภอ เข้ามาดูแลด้วยตนเองทั้งในเรื่องการบริหารงบประมาณ และที่เกิดเหตุ โดยให้ใช้งบประมาณด้วยความระมัดระวังตามความจำเป็น และเป็นไปตามหนังสือสั่งการที่แจ้งไปแล้ว
<p>6. ร่าง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง พ.ศ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - สืบเนื่องจากผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการขยายสาขาของธุรกิจขนาดใหญ่ ได้ร้องขอให้ มท. ให้ความช่วยเหลือโดยนำกฎหมายผังเมืองรวมมาบังคับใช้ เป็นการชั่วคราว ระหว่างรอ พ.ร.บ. ฯ มีผลบังคับใช้ นั้น ในส่วนภูมิภาคได้มอบอำนาจให้ ผวจ. และคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัด ประกาศกำหนดพื้นที่และเงื่อนไข โดยขอให้รีบตัดสินใจและพิจารณาให้เหมาะสม - อยผ. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ส่งเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์กลับไปแก้ไขใหม่

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด
<p>7. การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง มท. และ สตช.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 50 สาระสำคัญคือให้ มท. โดยเฉพาะในส่วนของ ปค.ช่วยสำรวจในพื้นที่ปฏิบัติงานในเรื่องด้านการป้องกัน เช่น การจัดระเบียบสังคม สถานบริการ โรงแรม ร้านค้าของเก่า ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล ฯลฯ ในส่วน สตช. จะเน้นเรื่องการปราบปรามเป็นหลัก - สำหรับเรื่องร้านค้าของเก่า ขอให้จังหวัดเร่งรัดให้มีการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย - มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเรื่องดังกล่าวขึ้น โดยในส่วนของ มท. จัดตั้ง ณ สนผ.มท., ในส่วนของ สตช. จัดตั้ง ณ สตช. ปทุมวัน และในส่วนภูมิภาค จัดตั้ง ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด/ที่ทำการปกครองอำเภอ/กิ่งอำเภอ
<p>8. แนวทางปฏิบัติในการไปราชการต่างประเทศชั่วคราว</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ครม. มีมติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 50 ซึ่งได้แจ้งให้ส่วนราชการและจังหวัดทราบแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) ในการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เพื่อประชุม สัมมนาหรือดูงาน ให้กระทรวง กรม พิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีที่เป็นจำเป็นและมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายโดยตรง และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างแท้จริง ตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว โดยกำหนดจำนวนคนและระยะเวลาเดินทางให้เหมาะสมตามความจำเป็นและเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด ในกรณีที่ข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยมีได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงเรื่องการขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อนำไปใช้หรือสมทบในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ส่วนราชการจะต้องขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ โดยชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับอย่างชัดเจน ทั้งนี้จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณได้เห็นชอบไว้ก่อนแล้ว และจะต้องให้สำนักงานงบประมาณให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเดินทางไปราชการต่างประเทศ (2) ให้ข้าราชการที่ได้รับอนุมัติไปราชการต่างประเทศชั่วคราวจัดทำรายงานผลการเดินทางและผลการปฏิบัติการประชุม สัมมนา หรือดูงานในแต่ละครั้ง แล้วนำเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการรับทราบ และพิจารณานำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานต่อไปด้วยทุกครั้ง - ปมท. ตั้งข้อสังเกตว่ากรณี ผวจ. หรือ ร.ผวจ. เดินทางไปราชการต่างประเทศ โดยใช้งบประมาณของ อบต. นั้น เป็นการไม่เหมาะสม และขอให้ ผวจ. พิจารณา

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด
<p>9. การพัฒนาการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p>	<p>ว่า มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน หากไม่จำเป็นควรมอบระดับ ร.ผวจ.ลงไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - รมว.มท. สั่งการเพิ่มเติมว่าขณะนี้สถานการณ์ไม่ค่อยปกติ ผู้บริหารส่วนราชการและ ผวจ. ไม่ควรเดินทางไปราชการต่างประเทศในช่วงนี้ - รมว.มท. ให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษ - ขณะนี้มีการฝึกอบรมวิทยากรแม่ไก่เสร็จเรียบร้อยแล้ว - ขอให้จังหวัดส่งแผนปฏิบัติการที่จะชี้แจงประชาชนในพื้นที่ ให้ ปค. ทราบด้วย - ในการประชุมชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่ ขอให้ทำความเข้าใจกรณีเรื่องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาดัดสินยุบพรรคการเมือง และเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งนักการเมืองด้วย - รมช.มท. (นายบัญญัติ จันทน์เสนะ) ตั้งข้อสังเกตว่าขณะนี้ พม. ได้จัดทำโครงการฯ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการพัฒนาการเมืองฯ ของ มท. ขอให้ ผวจ. และนายอำเภอ ประสานการดำเนินการ โดยยึดโครงการฯ ของ มท. เป็นหลัก - รมว.มท. ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าควรเชิญ นรม. ไปร่วมรับฟังการชี้แจงเรื่องดังกล่าวในพื้นที่ด้วย โดยเฉพาะในจุดที่มีความสำคัญต่างๆ
<p>10. การออกเสียงประชามติ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ครม. มีมติ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 50 ขอให้ กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการต่างๆ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาครัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ดังนี้ (1) สั่งให้บุคลากรในสังกัด ช่วยเหลือ และสนับสนุนในการดำเนินการออกเสียงประชามติ (2) ให้บุคลากรในสังกัด วางตัวเป็นกลาง ไม่ปฏิบัติการใดๆ ในลักษณะเป็นการชี้นำให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไปลงคะแนนออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรธน. (3) ให้บุคลากรในสังกัด ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนทั่วไป (4) ให้การสนับสนุนสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดออกเสียงประชามติ (5) ให้กระทรวงแรงงานออกประกาศเพื่อขอความร่วมมือภาคเอกชนอนุญาตให้ผู้ใช้แรงงาน และลูกจ้างที่มีสิทธิออกเสียง ไปใช้สิทธิอย่างทั่วถึง โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุด (6) ให้หน่วยงานด้านสื่อต่างๆ เผยแพร่ข่าวสารเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิให้มากที่สุด

ประเด็น	สาระสำคัญ/รายละเอียด
<p>11. การเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ</p>	<p>(7) ไม่ควรจัดให้มีการฝึกอบรม หรือประชุมสัมมนา ในช่วงระยะเวลาประมาณ 30 วันก่อนวันออกเสียงประชามติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีมีเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนในพื้นที่เกิดขึ้น ขอให้ ผวจ. ในฐานะ ผอ.รমন.จังหวัด รายงาน ผอ.รমন.ภาค ทราบด้วย - มท. ได้มีวิทยุสื่อสารไปยังจังหวัด โดยขอให้รายงานเหตุการณ์ให้ มท. ทราบทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ก่อนเวลา 16.00 น. - ขอให้ ผวจ. เอาใจใส่เป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะช่วงเดือน มิ.ย. 50 - รว.มท. และ รวช.มท. (นายบัญญัติ จันทน์เสนะ) ขอให้ ผวจ. รวมถึง นอ. เปิดเครื่องโทรศัพท์ไว้ตลอดเวลา เมื่อกรณีเกิดเหตุขึ้นจะได้ติดต่อสื่อสารโดยตรง
<p>12. การสนับสนุนระดับเพลิงให้แก่เทศบาล</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขณะนี้กำลังหาทางเร่งรัดให้ทุกเทศบาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีระดับเพลิงไว้ใช้ เพื่อแก้ไขปัญหากรณีเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่หรือชุมชน
<p>13. มาตรการควบคุมอาคารในกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหว</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดพื้นที่ควบคุมและจัดแบ่งเขตพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวเป็น 3 บริเวณ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) บริเวณที่ 1 หมายถึง พื้นที่หรือบริเวณที่มีสภาพดินฐานรากเป็นดินอ่อนมาก อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ระยะไกล รวม 5 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร (2) บริเวณที่ 2 หมายถึง พื้นที่หรือบริเวณที่อยู่ใกล้รอยเลื่อน อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว รวม 10 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน (3) บริเวณเฝ้าระวัง หมายถึง พื้นที่บางส่วนในภาคใต้ที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว รวม 7 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง สงขลา และสุราษฎร์ธานี
<p>14. การตรวจสอบโครงสร้างอาคารแฟลตดินแดง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขอให้ผู้แทน กทม. นำเสนอรายละเอียดในการประชุมครั้งต่อไป